

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
เพื่อพิจารณาโครงการเกินศักยภาพประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาท อำเภอกงหรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาท ประธานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ – เรียนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่านครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการฯ ส.ส. อองอาจ วงษ์ประยูร ท่านปลัดอำเภอกงหรา ท่านท้องถิ่นอำเภอกงหรา และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกงหราให้ทั้ง ๑๐ แห่ง ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ ตามที่ท่านได้เสนอโครงการเกินศักยภาพต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ของอำเภอกงหรา เพื่อนำมาพิจารณาในวันนี้ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยจะเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ในปี ๒๕๖๖ ก่อนอื่นผมขอเชิญเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ ขอเชิญครับ

น.ส.ไอรินดา นาพุดชา
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน
อบจ.สุราษฎร์

-เรียนท่าน ส.ส.อองอาจ ดิฉันนางสาวไอรินดา นาพุดชา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอนำเรียนหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งหลักเกณฑ์ประกอบการประสานแผนพร้อมทั้งแบบฟอร์ม ให้ทุก อบท. ทราบเพื่อที่จะได้จัดเตรียมโครงการสำหรับการประสานแผน ซึ่งหลักเกณฑ์พื้นฐานเราก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะ เช่น อบท.อย่างน้อยสองแห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ ประกอบไปด้วยเงินงบประมาณที่จะต้องเกินศักยภาพ ดังนี้คะ

ลำดับที่	รายได้รวมของ อบท. (บาท)	งบประมาณที่เกินศักยภาพ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป	
๒	๒๕,๐๐๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป	
๓	๕๐,๐๐๐,๐๐๑ - ๗๕,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป	
๔	๗๕,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป	๒,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป	

ส่วนโครงการที่จะนำเข้ามาเสนอต้องอยู่ในกรอบการประสานแผนโครงการพัฒนาปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งกรอบนี้ก็จะใช้ในการพิจารณาโครงการของท่านโดยไม่จำกัดจำนวนโครงการคะ ซึ่งหากเป็นถนนก็ต้องเป็นถนนลาดยางหรือถนน คสล.มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร แต่ในปัจจุบันคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสุราษฎร์ ได้มีการอนุโลมให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ตั้งแต่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ส่วนถนนที่มีความกว้างต่ำกว่า ๕ เมตรก็จะไม่ถือว่าเป็นโครงการเกินศักยภาพก็ไม่สามารถนำมาประสานแผนได้ เป็นต้นคะ สำหรับสะพานก็ต้องมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖ เมตรเช่นกัน ส่วนการขุดลอกคลองแหล่งน้ำที่ระบายน้ำแม่น้ำก็ต้องเป็นแม่น้ำสายหลัก

มีความคาบเกี่ยวสอง อปท. มีความคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์และที่สำคัญทุกๆ แห่งที่จะให้ อบจ.เข้าไปดำเนินการจะต้องมีใบอนุญาตหรือเอกสารสิทธิ์และต้องเขียนแบบ ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถนำเข้ามาประสานแผนได้ นะคะ การขยายเขตไฟฟ้าและ ประปาเราจะจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.๒๕๕๙และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต/การศึกษา/กลุ่มอาชีพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมของจังหวัด โครงการเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เจื่อนไขต้องเป็นความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นและเป็นในภาพรวมของ จังหวัดหรืออำเภอ มีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าหนึ่งท้องถิ่นขึ้นไป ส่วนแบบ พิมพ์ก็จะอยู่ในเล่มนะคะ ท่านสามารถเช็คสถิติ ได้ว่าโครงการของท่านอยู่ในเงื่อนไขที่จะ นำมาเสนอได้หรือไม่ ก็ขอนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้คะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ – ขอขอบคุณหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน อบจ.สระบุรีครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบ ประธานคณะกรรมการฯ วาระถัดไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาโครงการที่เกิณศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลว่า สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ – สำหรับการเสนอและพิจารณาโครงการขอเชิญฝ่ายเลขาดำเนินการตามลำดับครับ ประธานกรรมการฯ

น.ส.กัณฑ์นิษฐ์ เสถียรคณาสิน- เรียนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทุกท่าน วันนี้ดิฉันขอนักวิเคราะห์นโยบายฯ ทำหน้าที่เลขานุการแทนท่านปลัดเตือนใจ กำแพงศิรีชัย ซึ่งติดภารกิจค่ะ ต่อไปขอเข้าสู่การนำเสนอโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้คะ

๑. เทศบาลตำบลบ้านยาง -ไม่มีโครงการเสนอต่อที่ประชุม

๒. เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ -ไม่มีโครงการเสนอต่อที่ประชุม

๓. เทศบาลตำบลเสาไห้

นางต้องตา หมื่นศรี ทต.เสาไห้ -เรียนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่านคะ เทศบาลตำบลเสาไห้มีโครงการที่จะเสนอเพื่อเพิ่มเติมแผนดังนี้คะ

(๑) โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามพร้อมหลังคาคลุมบริเวณหน้าวัดสูง ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดสมุหฯ-เสาไห้-บึงกุ่ม(๓๓๑๔) พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผนงาน อบจ.สระบุรี -ทั้งสองโครงการมีอยู่ในแผนปี ๒๕๖๖ แล้วคะ

นางต้องตา หมิ่นศรี -ในเอกสารที่ทาง อบจ.แจกมาระบุว่ายู่ในปี ๒๕๖๘ ค่ะ
ทต.เสาไห้

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา -ใช้ค่ะในแผนของ อบจ.อยู่ในปี ๒๕๖๘ แต่ถ้าหากทางเทศบาลมีเอกสารโครงการพร้อมก็ให้
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย แจกมาจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขย้ายปีให้ค่ะ
และแผนงาน อบจ.สระบุรี

๔. เทศบาลตำบลเมืองเก่า

นางชนกนันท์ กุลมณี -เรียนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่านค่ะ เทศบาลเมืองเก่าขอเสนอ
ทต.เมืองเก่า จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ภายในอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๓ เมตร
ในปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานที่ให้บริการแก่
ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดประชุมประชาคมและกิจกรรมของสาธารณสุขุขค่ะ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา -ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมในกรณีที่เป็นโดมนะคะ คือเคยมีกรณีที่ได้หารือไปยัง
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.หรือไม่ ซึ่งทางกรมฯ ก็ได้
และแผนงาน แจกกลับมาว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
อบจ.สระบุรี เพียงแค่ในเขตตำบลนั้น ๆ ก็ต้องขอภัยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอโครงการ
ประเภทโดมมาด้วยที่ไม่สามารถอุดหนุนโครงการประเภทโดมให้ได้ค่ะ แต่ถ้าหาก
ในภายหลังมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เปลี่ยนไปทาง อบจ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
แต่ในตอนนี้อยู่ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมฯ แจกมาก่อนค่ะ

๕. เทศบาลตำบลหัวปลวก -ไม่มีโครงการเสนอต่อที่ประชุม

๖. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต

น.ส.กัณฑ์นิษฐ์ เสถียรคณาสิน -เรียนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทุกท่านค่ะ ในส่วนของ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต มีโครงการที่จะเสนอพิจารณา จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

- (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบริมคลองส่งน้ำชลประทานจากแยก
บ้านก้านันคนอง สุระกุล ถึงแยกบ้านนายเสงี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ตารางเมตร ไล่หลัง
ตามสภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป้าหมายคือก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๔๓๐
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐ เมตร งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) โครงการก่อสร้างเตาเผาศพลดมลพิษที่เกิดจากการเผาศพบริเวณรอบวัดเขาแก้ว
เป้าหมายคือ ก่อสร้างฌาปนสถานอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๓๐ เมตร
ยาว ๑๓ เมตร ประกอบด้วยเตาเผาเดี่ยวขนาด ๔.๔๐ เมตรx๔.๐๐x๓.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา -ขออนุญาตให้ความเห็นดังนี้ค่ะ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ไม่สามารถ
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย ขยายเป็น ๕ เมตรได้ใช่ไหมคะ เนื่องจากขนาดกว้าง ๔ เมตรไม่อยู่ในกรอบการประสาน
และแผนงาน แผนค่ะ แต่มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือหากพื้นถนนเดิมชำรุดก็สามารถแจ้งไปยังสำนักการช่าง
อบจ.สระบุรี เพื่อขอซ่อมแซมได้เนื่องจากตอนนี้ทาง อบจ.ได้จัดซื้อรถและเครื่องมือในการทำถนนเองแล้ว
จำนวน ๔ ชุด เพราะฉะนั้นหากโครงการไหนที่ไม่อยู่ในกรอบการประสานแผนก็สามารถขอ
ความอนุเคราะห์มาได้ค่ะ สำหรับโครงการที่ ๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘/๔๑๓๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นกรณีของจังหวัดบุรีรัมย์

ในการของงบประมาณก่อสร้างสถาปนากิจสถานเมรุเผาศพปลอดสารพิษ ประกอบกับกรณีของ จังหวัดอุดรธานีตามคำพิพากษาคดีเลขดำที่ ๓๕๔/๒๕๔๖ ซึ่งมีโครงการก่อสร้างเตาเผาศพ อยู่ด้วย โครงการดังกล่าวมิใช่การดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งประชาชนที่มาใช้บริการมีเพียงประชาชนที่อยู่รอบบริเวณ วัดเท่านั้น ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเพียงแห่งเดียวจึงไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดคะ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถอุดหนุนโครงการประเภทนี้ได้คะ

๗. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม -ไม่มีโครงการเสนอต่อที่ประชุม

๘. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ส.ต.ต.เสกสรรค์ ชินวงศ์ -เรียนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทุกท่านครับ ในส่วนของ อบต. อบต.บ้านยาง ไม่ได้มีการเสนอโครงการในปีนี้ แต่อยากจะติดตามเร่งรัดโครงการเก่าที่เคยได้ เสนอไปแล้วซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรีได้ลงมาติดตามในปี ๒๕๖๔ อีกทั้งได้รับการร้องเรียนทางโซเชียลต่างๆ ซึ่งประชาชน ได้รับความเดือดร้อนผมก็ขอฝากพิจารณาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สป.๓๐๘๐ บ้านยาง-บ้านหมาก ต.บ้านยาง อ.เสาให้ จ.สระบุรี งบประมาณ ๑๑,๘๒๒,๐๐๐ บาทครับ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ - ผมขออนุญาตนะครับ เนื่องจากในวาระนี้เป็นกรณีพิจารณาถ้อยแถลงโครงการ ประธานกรรมการฯ ที่เสนอเข้ามาเพิ่มเติมของปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สำหรับการติดตามโครงการเดิมผมขอให้ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ติดตามในวาระที่ ๔ จะดีกว่าครับ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เปิด โอกาสให้แต่ละท้องถิ่นในฐานะที่เป็นคณะกรรมการประสานแผนฯ ได้ดำเนินการติดตาม โครงการเดิมที่อาจจะเป็นโครงการเร่งด่วนด้วย โดยทางคณะกรรมการจะได้มีมติในการ จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะติดตามด้วยครับ ดังนั้นในวาระนี้ขอให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ ๓ ไปก่อนนะครับ

น.ส.กัณฑ์นิษฐ์ เสถียรคณาสิน - ลำดับถัดไปขอเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลเริงรางและองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช่างไทยงามตามลำดับคะ

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง -ไม่มีโครงการเสนอต่อที่ประชุม

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลช่างไทยงาม -ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีโครงการ เสนอต่อที่ประชุม

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ - ขณะนี้ทุก อบท.ก็ได้นำเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ประธานกรรมการฯ ครบถ้วนแล้วนะครับ หลังจากนั้นหาก อบท.ไหนติดปัญหาเรื่องโครงการในด้านเอกสารต่างๆ สามารถติดต่อกับทางกองแผน อบจ. ได้ นะครับ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา - สรุปว่าวันนี้มีโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ๑ โครงการนะคะ ต่อไปจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของ อบจ.สระบุรีที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลประจำอำเภอได้สอบถามรายละเอียดของโครงการที่เสนอ มาเนื่องจากกลัวว่าจะซ้ำซ้อนและเพื่อความชัดเจนของโครงการคะ

น.ส.พิศภรณ์ วัฒนวรารงค์กูร -สวัสดิ์คะขอสอบถามเทศบาลตำบลเสาให้ถึงรายละเอียดโครงการขยายถนน

อบจ.สระบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดสมุหฯ-เสาให้-ป๊อกแป๊ก (๓๓๑๔) ว่าเป็นสายเดียวกันกับ ที่ทางหลวงได้ทำหรือไม่ และไม่ได้ระบุความกว้างของถนนมาคะ

นางต้องตา หมื่นศรี -ใช่สายเดียวกันคะแต่ทางหลวงไม่ได้ทำให้เต็มซึ่งทางเทศบาลตำบลเสาให้ต้องการขยาย ไหล่ทางและติดตั้งไฟสาธารณะคะ ส่วนความกว้างของถนนเกิน ๕ เมตรอยู่แล้ว เดี่ยวทาง เทศบาลฯจะให้ทางกองช่างส่งแบบกับรายละเอียดไปให้กับ อบจ.ใหม่คะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์ – ต่อไปจะเป็นการติดตามโครงการตามเอกสารที่ อบจ.สระบุรีได้แจกให้กับทุกท่านไป
ประธานกรรมการฯ นะครับ โดยจะเปิดเวทีให้กับแต่ละ อบท.ที่ประสงค์จะติดตามและเร่งรัดโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมทั้งจัดทำความสำคัญ โดยสอบถามรายละเอียดกับ
ทาง อบจ.สระบุรี ขอเรียนเชิญที่ละท้องถิ่นเลยนะครับ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา - ขอชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่ได้แจกไปน่ะคะ โครงการเดิมที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติแล้วแต่ยัง
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย ไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ไม่มาทวงน่ะคะเนื่องจากถือว่าเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว
อบจ.สระบุรี ได้แก่โครงการลำดับที่ ๑-๕ ของ อบต.ช้างไทยงาม, ทต.หัวปลวก และ ทต.ต้นตาล-
พระยาท ส่วนหน้าถัดมาจะเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่ยังไม่
บรรจุในข้อบัญญัติซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๑๒ โครงการคะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์ – ผมขออนุญาตเป็น อบท.แรกที่ติดตามของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทน่ะครับ
ประธานกรรมการฯ ดังนี้ครับ

(๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างขยายช่องจราจรลาดยาง สาย สบ.ถ.๑๐๐๕๐
แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๘ - บ้านพระยาท ต.พระยาท อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
งบประมาณ ๘,๐๒๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากโครงการนี้เป็นสายสำคัญชาวอำเภอเสาไห้
ใช้สัญจรไปมารวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยน่ะครับไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมัน รถขนส่งสินค้า
ซึ่งมีจำนวนมาก และเราก็ได้รับการร้องเรียนอยู่ตลอด อีกทั้งทางท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรีก็ได้ติดตามมาว่าสายนี้ให้รีบดำเนินการภายในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว
ซึ่งก็ได้ล่วงเลยมาจนถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการน่ะครับ ซึ่งทางกระผมก็ได้แจ้งให้พี่น้อง
ประชาชนไปว่าโครงการนี้จะได้รับการดำเนินการในปี ๒๕๖๔ แต่ว่าก็ถูกย้ายออกมา
ดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ก็เลยอยากจะนำเรียนต่อที่ประชุมว่าจะขอให้มันเป็นโครงการที่
ต้องรีบดำเนินการเป็นการเร่งด่วนน่ะครับ เนื่องจากเหลือระยะเวลาอีกประมาณ ๔ เดือนก็
จะสิ้นปีงบประมาณแล้วเกรงว่าจะถูกย้ายออกไปดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ก็ขอเรียน
สอบถามความชัดเจนครับ

(๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๘ ต.ต้นตาล-พระยาท อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ดาวเรือง
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โครงการนี้ก็เช่นกันน่ะครับอยากให้เร่งรัดและขอสอบถาม
ความชัดเจน เนื่องจากประชาชนได้รับทราบการประกาศใช้เทศบัญญัติของ อบจ.
สระบุรีแล้วว่าโครงการเหล่านี้จะได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ก็ขอเรียนให้ทางกองแผน
ได้ชี้แจงให้ทราบครับ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา - ค่ะก็ขอเรียนในส่วนของผู้ว่าที่ฝ่ายนโยบายและแผนน่ะคะว่าเราได้มีหน้าที่ในการจัดทำ
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย แผนและงบประมาณซึ่งถือว่ากระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการ
อบจ.สระบุรี จัดทำโครงการเท่านั้นคะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์ – ขอเรียนเชิญผู้แทนจาก อบท. ได้ติดตามโครงการกับทาง อบจ.สระบุรีน่ะครับ
ประธานกรรมการฯ เนื่องจากในวันนี้ก็ได้มีกองช่างของ อบจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมด้วยหากติดขัดเรื่องพื้นที่
หรือข้อจำกัดใดๆ ก็จะได้ชี้แจงให้เข้าใจครับ ขอเรียนเชิญท่านปลัดจาก ทต.สวนดอกไม้
ครับ

นายพนมศักดิ์ วิลัยเลิศ -เรียนท่านประธานในที่ประชุมและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
ทต. สวนดอกไม้ ทุกท่านน่ะครับ ผมขออนุญาตกล่าวถึงโครงการของเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทซึ่งใน
ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่เทศบาลตำบลหัวปลวกก็ได้ใช้สัญจรเส้นทางหนองจิก-วัดโพธิ์

อยู่ประจำ เดิมเส้นทางนี้อาจจะเป็นเส้นทางรองแต่ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางหลัก เนื่องจากเป็นทางลัดและมีรถใหญ่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรร เส้นทางดังกล่าวจึงถือว่าเป็นหัวใจของคนเสาไห้ และถนนสายนี้มีการซ่อมแซมอยู่ตลอด แต่เนื่องจากมีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สภาพผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฐานะที่ผมก็เป็นคนเสาไห้คนหนึ่งก็อยากให้บันทึกในรายงานการประชุมและรายงานไปยังผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีว่าสายนี้เป็นความต้องการของคนอำเภอเสาไห้จริงๆ เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดซึ่งมาจากพระพุทธบาทและจากท่าลานด้วยก็จะมาใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากก็เลยทำให้เป็นปัญหาในการจราจรเป็นอย่างมากครับ ขอขอบคุณครับ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
อบจ.สระบุรี

-สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วและพร้อมดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ค่ะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์
ประธานกรรมการฯ
น.ส.จิระพร จำปาทิพย์
ทต.บ้านยาง

-สำหรับโครงการนี้ทางผมได้ทำหนังสือติดตามโครงการไปแล้วหลายครั้งยังงี้ก็ขอฝากพิจารณาด้วยครับ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
อบจ.สระบุรี

-ทต.บ้านยางขอสอบถามโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าจะดำเนินการในช่วงไหนคะ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
อบจ.สระบุรี

- สำหรับโครงการนี้เป็นแผนงานของกองการศึกษาที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงขออนุญาตให้ อบท. เจ้าของโครงการได้ประสานงานไปยังกองการศึกษาโดยตรงจะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่าค่ะ

น.ส.จุฬารัตน์ ชิดสวน
อบต.เริงราง

-อบต.เริงรางขอติดตามโครงการลำดับที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบคลองหนองสรวงฝั่งขวา หมู่ที่ ๗ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี งบประมาณ ๕,๘๓๓,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ออกจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.เริงรางได้เสนอโครงการนี้เข้าระดับจังหวัด ซึ่งทาง อบจ.สระบุรีก็ได้รับปากไว้แล้วว่าจะนำเข้าในปี ๒๕๖๕ แต่ตอนนี้ได้ขยับมาเป็นปี ๒๕๖๖ ไขใหม่คะ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
อบจ.สระบุรี

- โครงการนี้ยังไม่ได้เข้าในข้อบัญญัติคะแต่ก็จะนำเสนอข้อมูลต่อให้คะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์
ประธานกรรมการฯ

- ผมขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมครับว่าการซ่อมบำรุงของทางกองช่าง อบจ.สระบุรี เดิมไม่มีวัสดุ เช่นยางมะตอยแต่น่าจะเป็นลักษณะการขาดถนนออกแต่ความเสียหายก็ยังมีต่อเนื่อง ก็เลยอยากขอสอบถามว่าทาง อบจ.สามารถเบิกวัสดุที่ทำให้ถนนอยู่คงทนได้หรือเปล่าหรือจะใช้เครื่องจักรมาปาดออกครับ

น.ส.ไอรินลดา นาพุดชา
ทาง อบจ.สระบุรี
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
อบจ.สระบุรี

- ขอนำเรียนที่ประชุมดังนี้คะ ว่าเดิมเราไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์มีเพียงเครื่องจักร แต่ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือเครื่องมือแล้วสามารถดำเนินการได้โดยใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์แล้วคะ แต่เนื่องจากเราเพิ่งได้รับรถและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มา ซึ่งทำให้ยังไม่ได้ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ ดังนั้นขอเวลาให้ทาง อบจ.ได้ดำเนินการในส่วนนี้ให้เรียบร้อยและเกิดความชัดเจนก่อนซึ่งคิดว่าจะดีกว่าเดิมคือมีความพร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมคะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ – มี อปท.แห่งไหนจะดำเนินการติดตามโครงการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอ
ประธานกรรมการฯ เชิญท่านปลัดอำเภอและท่านท้องถิ่นอำเภอได้ให้คำแนะนำต่างๆ ให้กับ อปท.ขอเชิญครับ

นายรัชพล วีระเศรษฐกุล – เรียนประธานกรรมการประสานแผนและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นอำเภอเสาให้ ระดับอำเภอทุกท่านครับ สำหรับการประสานโครงการเกินศักยภาพนั้นทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีก็จะมีหลักเกณฑ์ในการประสานอยู่แล้วว่าโครงการต้องมีขนาดใหญ่และ
ต้องเชื่อมโยงกับหลายท้องถิ่น เพราะฉะนั้นหากโครงการที่มีขนาดเล็กก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์
อยากให้ผลักดันให้มีโครงการขนาดใหญ่และเสนอเข้าไปหลายๆ โครงการนะครับ ซึ่งบาง
แห่งก็ไม่เสนอโครงการเลยก็จะทำให้เสียโอกาสเนื่องจากงบบจาก อบจ. เป็นอะไรที่ใกล้ตัว
ที่สุดแล้ว และโอกาสที่จะได้รับงบประมาณก็มีค่อนข้างสูงนะครับ หากจะรอนงบจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็น่าจะมีโอกาสน้อยเนื่องจากต้อง
แข่งขันกับ อปท.ทั่วประเทศ ก็ขอให้ อปท.พิจารณาทบทวนแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับอำนาจหน้าที่ของ อบจ.นะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยครับ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ – ผมขอเรียนปรึกษาทุกท่านและทางกองแผนครับ เท่าที่ผมดูรอบการประสาน
ประธานกรรมการฯ โครงการ เช่น โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมี อปท.
มากกว่าสองแห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ เพราะในพื้นที่อำเภอเสาให้เรามีถนนหลายสาย
ที่เชื่อมต่อกันมากกว่าหนึ่ง อปท. ถ้าหากจะทำโครงการอยากให้รวมเป็นโครงการเดียวเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตามโครงการไม่ทราบทางกองแผนของ อบจ.มีคำแนะนำ
ไหมครับ

น.ส.ไอรินดา นาพุดชา - การทำโครงการในลักษณะเป็นโครงการเดียวก็จะตัวอย่างหนึ่งคือเราทำพร้อมกัน ยิ่งถ้าเป็น
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย โครงการเกี่ยวกับการทำแนวป้องกันน้ำท่วมหรือวางท่อก็ยิ่งจะทำให้โครงสร้างดูสมบูรณ์
อบจ.สระบุรี มากยิ่งขึ้น โดยลักษณะโครงการจะเป็นการบูรณาการอย่างแรกเลยก็ทำเป็นข้อตกลง MOU
ซึ่งไม่ยากเลย พอทำ MOU เสร็จแล้ว อปท.แต่ละแห่งก็เขียนโครงการของตนเองเข้ามา
ร่วมกันเขียนแบบและทำในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ชัดเจนหากกรณีอยู่ในพื้นที่ของ
หน่วยงานอื่น ตอนนี้อยู่หากการรุกพื้นที่ของ อปท.เป็นจำนวนมากก็อยากให้ตรวจสอบเรื่อง
เอกสารสิทธิ์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลังและเมื่อดำเนินการเขียน
โครงการเสร็จเรียบร้อยก็นำเข้ามาสู่เวทีการประสานแผนได้ค่ะ

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ – ต่อไปผมจะขอมติเรื่องการพิจารณาติดตามโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติของ อบจ.
ประธานกรรมการฯ สระบุรีแล้ว ขอให้ อบจ.สระบุรีดำเนินการอย่างเร่งด่วน และโครงการที่บรรจุในแผนของ

อบจ.สระบุรีเรียบร้อยแล้วขอให้ นำบรรจุในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ โดยขอมติดังนี้
- ติดตามโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแล้วประสงค์
ให้พิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามลำดับดังนี้

(๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างขยายช่องจราจรลาดยาง สาย สป.ถ.
๑๐๐๕๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๘-บ้านพระยาทต ต.พระยาทต อ.เสาให้ จ.สระบุรี
งบประมาณ ๘,๐๒๕,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๘ ต.ต้นตาล-พระยาทต อ.เสาให้ เชื่อม
ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี งบประมาณ ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท

(๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองหนองสรวงฝั่งขวา หมู่ที่ ๗ ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เชื่อมต่อระหว่าง ต.เริงรางกับ ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี งบประมาณ ๕,๘๓๓,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพิจารณาดำเนินการโครงการเป็นการเร่งด่วน

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์ – ต่อไปเป็นการขอมติให้พิจารณานำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประธานกรรมการฯ

นำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สป.๓๐๘๐ บ้านยาง-บ้านหมาก ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี งบประมาณ ๑๑,๘๑๒,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพิจารณานำโครงการเข้าบรรจุในข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นลำดับที่ ๑

นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์ – ไม่ทราบว่าคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเสาไห้มีข้อซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานกรรมการฯ

หรือไม่ หากไม่มีผมก็ขอประธานกรรมการฯ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา

๑๕.๑๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกัณฑ์กัญญ์ เสถียรคณาสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวัชรพงษ์ สำเหนียกพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทต (ชั้น ๒)

ลำดับที่	หน่วยงาน/ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ
๑	อำเภอเสนาให้	นายพัฒนพงษ์ พรหมป้อ	
๒	ท้องถิ่นอำเภอเสนาให้	นายรมย์พล วีระเศรษฐกุล	
๓	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี	นายวิจักษ์ โพธิ์ใบ	
๔	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. น.ส.ไอรินลดา นาคุดชา	
		๒. นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง	
		๓. ร.ต.เฉลิมพล ขำละม้าย	
		๔. น.ส.นงนภัส ปราบภูวงค์	
		๕. ว่าที่ ร.ต.เยี่ยม สัจจนวน	
		๖. น.ส.พิศภรณ์ วัฒนวรราชศิริกุล	
		๗. น.ส. ปัทมา คุ้มพันธ์	
		๘. สุวิมล คุ้มพันธ์	
		๙. คุ้มพันธ์ คุ้มพันธ์	
๕	เทศบาลตำบลบ้านยาง	๑. น.ส.จิระพร จันทพันธ์	
		๒.	
		๓.	
๖	เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	๑. อ.สมชาย คุ้มพันธ์	
		๒.	
		๓.	
๗	เทศบาลตำบลเสนาให้	๑. นายวิเชียร คุ้มพันธ์	
		๒. นาย คุ้ม, คุ้ม คุ้มพันธ์	
		๓.	

๘	เทศบาลตำบลเมืองเก่า	๑. นายสมานใจ คุ้มแก้ว	
		๒.	
		๓.	
๙	เทศบาลตำบลหัวปลวก	๑. นายสมานใจ คุ้มแก้ว	
		๒. น.ส. สันติสุข คุ้มแก้ว	
		๓.	
๑๐	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม	๑. นางสุภาพร คุ้มแก้ว	
		๒.	
		๓.	
๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๑. นายสมานใจ คุ้มแก้ว	
		๒. น.ส. สันติสุข คุ้มแก้ว	
		๓. น.ส. สันติสุข คุ้มแก้ว	
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลเรไร	๑. นายสมานใจ คุ้มแก้ว	
		๒. นายสมานใจ คุ้มแก้ว	
		๓.	
๑๓	องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม	๑.	
		๒.	
		๓.	
๑๔	เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทศ	๑. นายวีรพงษ์ สำเหนียกพันธ์ุ	
		๒. นายเด่น วงษ์นิษฐ์	
		๓. น.ส. สันติสุข คุ้มแก้ว	
		๔. นาย ก้องเกียรติ ม่วงงาม	
		๕. น.ส. สันติสุข คุ้มแก้ว	
		๖. น.ส. สันติสุข คุ้มแก้ว	

รูปภาพประกอบการประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเส้าไห้

